



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร  
ระดับชำนาญการพิเศษ

.....

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สายงานนิติการ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เห็นชอบแล้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย พร้อมชื่อเค้าโครงผลงาน สัดส่วนของผลงานในตนเองปฏิบัติ และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน รวมทั้งข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน มาเพื่อทราบ ดังบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงาน และข้อเสนอแนวคิดที่จะเสนอขอประเมิน ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖)

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีข้อทักท้วงให้ดำเนินการเป็นไปตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ)  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖  
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง	สังกัด	ตำแหน่ง ทางการ บริหาร	รายชื่อ/สังกัดผู้ได้รับคัดเลือก				ชื่อผลงาน	ข้อเสนอแนวคิด
					ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	สังกัด		
๑	๑๐๓	นิติกร ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มวินัยและเสริมสร้าง ระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่	ผอ.กลุ่ม	นายนพเดช ทองคำ	นิติกร ชำนาญการ	๖๙๐	กลุ่มนิติการ สำนักงานเลขานุการกรม	๑. เรื่อง การจัดทำคำให้การคดีปกครอง กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ รัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐  ๒. เรื่อง การตอบข้อหารือขั้นตอน การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินจังหวัดพัทลุง สัดส่วนของผลงานที่ปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐	เรื่อง คู่มือการร้องทุกข์ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

